

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>การปรับปรุงตลาดหอรัตนไชย (ตลาดเจ้าพรหม) ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงวางมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 426/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 (9 ข้อ) เรียบร้อยแล้ว และมีตลาดประจักษ์ เป็นตลาดเอกชนที่ติดกับตลาดหอรัตนไชยของเทศบาล มอบรองปลัดเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ประสานทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลาดประจักษ์ ให้ดำเนินการตามมาตรการตามคำสั่งฯ ของจังหวัดด้วย</p> <p>มอบท้องถิ่นจังหวัดฯ ดูแลตลาดที่มีโครงสร้างชัดเจน ให้เน้นเรื่องระบบระบายอากาศ ผู้ค้าสวมหน้ากากตลอดเวลา สุ่มตรวจและจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ค้าและลูกจ้างในตลาด เพื่อเฝ้าระวัง</p>	เทศบาล พระนครศรีอยุธยา/ ท้องถิ่นจังหวัด
2	<p>แผนการเก็บตัวอย่างน้ำลาย Sentinel Surveillance ในชุมชน 5 ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตลาดนัด/ตลาดสด 2.สถานขนส่ง/ขนส่งสาธารณะทางบก/ทางน้ำ 3.โรงงาน/สถานประกอบการ 4.ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ 5.หน่วยงานราชการ/บริษัท/สำนักงาน <p>โดยเลือกพื้นที่เฝ้าระวังประเภทละ 5 แห่ง แห่งละ 5 ตัวอย่าง จำนวน 125 ตัวอย่าง/2 สัปดาห์ ดำเนินการใน 16 อำเภอ ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2564 มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เตรียมการทำแผนให้รัดกุมและทำทะเบียนเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่อไป หากมีความจำเป็น โดยจัดทำประกาศจังหวัดฯ เพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป</p>	สาธารณสุขจังหวัด/ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ
3	<p>การประเมินจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine : OQ) ประเภท ข ของบริษัท เอ็ม ซี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินการประเมินตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ในที่ 23 และ 26 มีนาคม 2564 ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การจัดตั้ง OQ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งฯ และมอบฝ่ายเลขาส่งผลการประเมินให้เสนอกรมควบคุมโรคต่อไป</p>	สาธารณสุขจังหวัด

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
4	<p>การกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564)</p> <p><u>งานหรือกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ที่สามารถดำเนินการได้</u> เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สรงน้ำพระพุทธรูป 2) รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งผู้ถูกรดน้ำและผู้รดน้ำ 3) การทำบุญทางศาสนาตามประเพณีของแต่ละศาสนา ให้ปฏิบัติตามมติคณะปกครองของศาสนานั้น <p><u>ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก</u> ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โพน</p> <p><u>งานหรือกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ที่สามารถดำเนินการได้ และงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก</u> ผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานหรือทำกิจกรรม 2) มีการเว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น 3) มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและจุดบริการล้างมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอ 4) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการติดตั้ง Application ไทยชนะ หรือหมอชนะ <p>ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 4073/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 18) ที่กำหนดให้งานหรือกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และกำหนดให้การจัดงาน/กิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไป ผู้จัดงาน/จัดกิจกรรมจะต้องเสนอแผนการจัดงาน/กิจกรรม และมาตรการควบคุมโรคก่อนจัดงานรวมถึงให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T จัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถระบายอากาศได้ดี โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ</p> <p>หากทาง ศบค. มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ออกคำสั่งให้สอดคล้องกับคำสั่ง ศบค. ที่จะกำหนดต่อไป</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด/ จ่าจังหวัด/เลขาผู้ว่าฯ ด้านนิติการ/สำนักงาน พระพุทธศาสนา/อปท./ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง</p>
5	<p>สำรวจความต้องการผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความสมัครใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2) เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ 3) ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป 4) ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 5) ประชาชนทั่วไป ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส</p>	<p>ปลัดจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ให้รายงานทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2564 สัปดาห์นี้ให้รายงานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก่อน ส่วนการรายงานสัปดาห์หน้าให้มอบปลัดจังหวัดและสาธารณสุข ทำแผนสำรวจความต้องการและรายงานผลทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งให้ ศบค.มท. ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ต่อไป</p>	
6	<p>แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Sinovac) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับจำนวน 1,800 โดส สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข จำนวน 800 โดส อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 1,000 โดส ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะอิน ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 และเป็น อสม.ที่ดูแลควบคุมกำกับในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p>	สาธารณสุขจังหวัด
7	<p>เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย ห้องรักษา และสถานที่คัดกรองผู้ป่วย ในสภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -รพ.บางปะอิน จำนวน 14,050,000 บาท -รพ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9,000,000 บาท -รพ.บางไทร จำนวน 4,000,000 บาท -รพ.มหาราช จำนวน 3,000,000 บาท -รพ.วังน้อย จำนวน 6,000,000 บาท -รพ.อุทัย จำนวน 2,589,100 บาท <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,639,100 บาท</p> <p>และให้รพ. ที่มีความต้องการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้จัดทำแผนเสนอขอรับการสนับสนุนนำเข้าไปประชุมครั้งต่อไป</p>	องค์การบริหารส่วนจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา